
  

 

สรุปข่าวหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  : 7 พฤษภาคม 2563 

 

                             
 

         
   

 

  ที่มา : มติชน

ที่มา : เดลนิิวส ์

      

  

     นายกลินท ์สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการคา้-

แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ธุรกิจภาคเอกชนไดป้ระชุม
หารือกนัต่อเนื่อง เพื่อท าความเขา้ใจและเตรียมความพรอ้ม
ในการกลบัมาเปิดธุรกิจ เนน้วิธีการท างาน ทัง้เรื่องการดแูล
และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยธุรกิจ
ยืนยนัไดเ้ตรียมความพรอ้มแลว้ และเชื่อว่ารฐัจะปลดล็อก 
ล็อต 2 ในเดือนพฤษภาคมนี ้
          "ถา้สถานการณโ์ควิดในไทยไม่ไดรุ้นแรงเพิ่ม คาดว่า

ธุรกิจอีกจ านวนหนึ่งน่าจะไดร้บัความเห็นชอบกลบัมาเปิด

ประมาณวนัท่ี 17 พฤษภาคม ล็อตนีจ้ะเป็นกลุ่มคา้ปลีก ทัง้

หา้งสรรพสินคา้ ศนูยก์ารคา้ และรา้นคา้ภายในศนูยก์ารคา้ 

เชื่อว่าครัง้นีธุ้รกิจจะถูกปลดล็อกมากขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม 

ขึน้อยู่กับดุลพินิจของศูนยบ์ริหารโควิด (ศบค.) แต่ เชื่อว่า

ครัง้นีน้่าจะปลดล็อกธุรกิจไดห้ลากประเภทมากขึน้"  

          นายกลินท์กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการ

รว่มภาคเอกชน (กกร.) วนันี ้( 7 พ.ค.) 3 คณะกรรมการจาก 

5 ชุดที่เป็นที่ปรึกษาในศูนยบ์ริหารสถานการณ์โควิด-19 

ได้แก่  คณะกรรมการการกลับมาเปิดธุรกิจที่ตนเป็น

ประธาน คณะกรรมการดา้นดูแลธุรกิจเอสเอ็มอีไทย และ

คณะกรรมการดูแลมาตรการสินเชื่อดอกเบีย้ต ่า (ซอฟต์

โลน) จะรายงานความคืบหนา้ว่าท าอะไรบา้งแลว้ และได้

เสนออะไรต่อรฐับาลบา้งแลว้ 

 

 
           

 

  

  

  

                   

      

 

        นายกลนิท ์สารสนิ ประธานกรรมการหอการค้าไทย 
และสภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า 
หอการค้าไทยได้ตัง้คณะท างานร่วมกับมหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย เพื่อศึกษาการเข้าร่วมซีพีทีพพีี โดยมี
นายสนัน่ องัอุบลกุล เป็นประธาน โดยคณะท างานชุดนี้
จ ะมีห น้าที่ศึกษาผลดี ผลเสีย  ผล กระทบ และ
ผลประโยชน์ของการเขา้ร่วมซพีทีพีพี ีคาดว่าจะใชเ้วลา 
1 เดอืน ซึ่งต้องมคีวามชดัเจนในประเด็นต่าง ๆ การที่
หอการคา้ไทยตัง้คณะท างานเพื่อศกึษาก่อน เน่ืองจากมี
กลุ่มคนทีค่ดัคา้นและสนับสนุน ดงันัน้จงึต้องมขีอ้มลูให้
ครบและรอบด้าน จากนัน้หอการค้าไทยจะได้น ามา
พจิารณาเพื่อตดัสนิใจว่ามที่าทอีย่างไรในเรื่องดงักล่าว 
          นายสนัน่ อังอุบลกุล รองประธานกรรมการ 
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ไดน้ัดประชุม
คณะท างานเพื่อพจิารณาเรื่องนี้ ในวนัที ่8 พ.ค.โดยได้
เชญิแต่ละกลุ่มการคา้แต่ละเชค็เตอรม์าร่วมใหค้วามเหน็ 
รวมทัง้ประเด็นที่เป็นปัญหา คอื ยา พนัธุ์พชื และการ
จดัซื้อจดัจา้ง โดยต้องมกีารพูดคุยกนัใหช้ดัเจนถึงผลด ี
ผลเสีย ไทยได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ รวมทัง้
พจิารณาดว้ยว่า ประเทศอาเซยีน อย่าง เวยีดนาม เหตุ
ใดจึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกตัง้แต่รอบแรก ทัง้ที่ยังไม่มี
ความพร้อม และเมื่อเข้าไปแล้วเวียดนามได้ออก
มาตรการเยยีวยาผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบอย่างไรบ้าง ทัง้นี้
หลงัการประชุมน่าจะมผีลสรุปทีช่ดัเจนขึน้มาได ้
           

 

    

   

 

       

                


